

บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากศาล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ



innovate · strength

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SSI

บมจ.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) กลับมามีความหวังอีกครั้ง เมื่อ ศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ...บนความมั่นใจ บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากศาล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯให้ระยะเวลา SSI ในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

แน่นอน บนความเชื่อมั่น คู่ค้า สถาบันการเงิน ยามนี้ มั่นใจ SSI อย่างเต็มกำลัง...เพราะ SSI รอดทุกคน(นักลงทุน)ก็รอดไปด้วย

วันนี้ นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SSI เปิดเผยว่า เนื่องจากบริษัทฯ

ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผน จึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ โดยเบื้องต้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและกำหนดเวลาดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

1. การดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าศูนย์ บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากศาล ทั้งนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ฯรวมถึงแจ้งความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างทุนและ/หรือ โครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อผู้บริหาร SSI แจ้งมาแบบนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงจะเปิดไฟเขียวให้หุ้น SSI กลับมาซื้อขายในตลาดหุ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งถือให้โอกาสนักลงทุนรายย่อย 17,203 ราย เลือกที่จะซื้อหรือขาย...จากนั้น ก็ห้ามหุ้น SSI ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

ก่อนหน้านี้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงผลประกอบการ ปี 2558 งบรวม ขาดทุนสุทธิ 4.08 หมื่นล้านบาท เทียบกับปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 4.90 หมื่นล้านบาท ส่วนงบเดียว ปี 2558 ขาดทุนสุทธิ 6.71 หมื่นล้านบาท เทียบกับปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 346.27 ล้านบาท งานนี้ผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ขอไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกต

เมื่อเป็นเช่นนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 โดยพิจารณาจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมฉบับล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ (ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 36,946 ล้านบาท)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงดำเนินการดังนี้

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

2. ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จนครบ 30 วัน นับจากวันที่ประกาศตามข้อ 1 หรือจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทมีเวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ให้บริษัทแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือกว่าบริษัทจะวางแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นหรือจะฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หรือจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจหรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนกำหนดเวลาดำเนินการในทางเลือกดังกล่าว

อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 ภายหลังจากมีข้อมูลตามข้อ 3 ที่ครบถ้วนและชัดเจนแล้วเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซื้อหรือขายหลักทรัพย์อีกระยะหนึ่งก่อนที่จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ในกรณีที่ครบกำหนด 30 วันดังกล่าว

โดยตลาดห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปโดยบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุก 3 เดือนหรือในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกำหนดเป็น 3 ระยะ แต่ละระยะมีเวลา 1 ปี และจะประกาศรายชื่อของบริษัททุกระยะได้แก่

NC ระยะที่ 1

NC ระยะที่ 2

NC ระยะที่ 3

โดยบริษัทอาจขอยยาระยะเวลาฟื้นฟูกิจการได้ 1 ครั้งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (รวมระยะเวลาสูงสุดในการฟื้นฟูกิจการไม่เกิน 4 ปี) หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติพ้นเหตุเพิกถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณานุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป





2. การดำเนินการให้มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลัก

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล และศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจการค้าและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าและคู่ค้าที่ยังมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของบริษัทฯ

ในช่วงเวลาปัจจุบันจนถึงวันที่ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า คู่ค้า ตลอดจนธนาคารการเงินจะยังคงมีความมั่นใจต่อความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ รวมทั้งการสนับสนุนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่อง ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามลำดับ

ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาล และได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ มีความเชื่อ

มั่นว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถกลับมาสร้างรายได้และมีผลกำไรเพียงพอที่จะนำกลับมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากศาลได้

3. กำหนดเวลาดำเนินการ

หลังจากที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลได้ดำเนินการไต่สวนคำขอฟื้นฟูกิจการแล้วเสร็จในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและตั้งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือ บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากศาล ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัดและเมื่อการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว บริษัทฯ จะขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลต่อไป

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า หากบริษัทฯ ดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการครบถ้วนแล้ว จะสามารถแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอน กล่าวคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลับมาเป็นบวกรวมถึงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติจากธุรกิจหลัก

